



ประกาศฉบับที่ 1/2561

**เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ โดยลิตรอนสิทธิสมาชิก
และไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560)**

ตามที่มีกลุ่มสมาชิก นำโดย คุณภัทรพร ทิศนเสวี ได้ทำการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ โดยลิตรอนสิทธิสมาชิกตลอดชีพ ลิตรอนสิทธิออกเสียงของสมาชิกผ่านการมอบฉันทะและไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยนำมติการประชุมใหญ่สามัญ 2/2560 ที่ดำเนินการโดยคุณภัทรพรฯ และกลุ่มผู้สนับสนุนที่มาประชุมด้วยตนเองไม่ครบ 50 คน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เคยทักท้วงแล้วว่ามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยข้อบังคับของสมาคมฯ ต่อมา ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนโดยนายทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมฯ ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญ่และรักษาประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม สมาคมฯ จึงขอแจ้งการดำเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ของสมาชิก ดังนี้

1. นายกสมาคมฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนร่างข้อบังคับฯ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) เพื่อทบทวนร่างข้อบังคับทั้ง 2 ฉบับให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการทบทวนร่างข้อบังคับฯ ได้ดำเนินการทบทวนแก้ไขร่างข้อบังคับใกล้เคียงเสร็จสิ้นแล้ว

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบังคับ มีมติ “เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาร่างข้อบังคับออกไป โดยมีเงื่อนไขให้ฉันทานุมัติให้นายกสมาคมฯ คนใหม่ แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับให้เหมาะสมที่สุด โดยนำร่างข้อบังคับจากการประชุมใหญ่สามัญ 2/2560 และร่างข้อบังคับของคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2559-2560 มาเป็นแนวในการพิจารณาแก้ไข แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ภายใน 6 เดือน”

2. คณะกรรมการสมาคมฯ ได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เป็นวันประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2561 เพื่อพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับ โดยมีหนังสือเชิญสมาชิกทุกรายและนำส่งเอกสารล่วงหน้าตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การแก้ไขข้อบังคับเป็นประโยชน์แก่สมาชิกโดยรวม

3. ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ใช้วิธีการทางกฎหมายเท่าที่จำเป็น เพื่อให้นายทะเบียนชะลอการจดทะเบียนจนกว่าการแก้ไขบททวนร่างข้อบังคับจะแล้วเสร็จ ต่อมา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลแพ่งได้นัดสมาคมฯ และคุณภัทรพรฯ มาพบพร้อมกัน ซึ่งทั้งสมาคมฯ และคุณภัทรพรฯ ได้ตกลงให้มีการไต่สวนในวันที่ 3 เมษายน 2561 เพื่อเจรจาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสมาคมฯ โดยรวม แต่คุณภัทรพรฯ และกลุ่มผู้สนับสนุนกลับดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับที่ลิดรอนสิทธิสมาชิกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ผลกระทบต่อสมาชิก จากข้อบังคับจากการประชุมใหญ่วิสามัญ 2/2560 ที่มีการดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง

1. ยกเลิกสมาชิกตลอดชีพ รวมทั้งลิดรอนสิทธิสมาชิกตลอดชีพ โดยไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกตลอดชีพแสดงความคิดเห็น

2. ตัดสิทธิในการมอบอำนาจออกเสียงของสมาชิกทุกกรณี ซึ่งผิดหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องอำนวยความสะดวกให้สมาชิกใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองและใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะได้ การไม่ให้สมาชิกมอบฉันทะเป็นการกีดขวางการใช้สิทธิของสมาชิก ซึ่งสมาชิกอาจไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่ว่าจะติดภารกิจอื่น อยู่ต่างจังหวัด ต่างประเทศ สุขภาพไม่อำนวยในการเดินทาง

สมาคมฯ ขอเรียนว่า ข้อบังคับจากการประชุมใหญ่วิสามัญ 2/2560 มีการดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง ดังนี้

1. การขอเปิดประชุมไม่ถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมฯ กล่าวคือ การขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ 2/2560 มีสมาชิกที่มีหลักฐานยืนยันตัวบุคคลไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ โดยที่จำนวนผู้ที่ยื่นขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญทั้งสิ้น 51 ราย มีสมาชิกที่แนบสำเนาบัตรประชาชนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 34 ราย เป็นสมาชิกขาดสมาชิกภาพ 1 ราย ส่วนที่เหลือ 16 ราย ไม่ได้แนบสำเนาบัตรประชาชนซึ่งเป็นหลักฐานแสดงตนอย่างถูกต้อง

2. มีกระบวนการเรียกประชุมไม่ถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมฯ กล่าวคือ การบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ 2/2560 มิได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบทั่วกัน การประชุมดังกล่าวจึงเป็น

การประชุมเฉพาะกลุ่มบุคคลและเป็นความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านั้น ซึ่งมติที่ประชุมทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิของสมาชิกส่วนใหญ่ ซึ่งมีได้มีส่วนรู้เห็นในการประชุม

3. การประชุมใหญ่วิสามัญ 2/2560 มีจำนวนสมาชิกไม่ครบตามข้อบังคับของสมาคมฯ กล่าวคือ มีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ครบองค์ประชุมซึ่งกำหนดไว้ 50 คน

สมาคมฯ จึงขอประกาศให้สมาชิกทุกท่านทราบโดยทั่วกัน และขอให้สมาชิกโปรดรักษาสิทธิของท่านโดยสะดวกเวลาเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับที่จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 แต่อย่างไรก็ตามสมาคมฯ จะพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาสิทธิออกเสียงของท่านให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

29 มีนาคม 2561